

บทโครงร่าง (Story Outline)  
ละครทีวี เรื่อง “มนต์สาป สลับรัก” (Hidden Hug)

ผู้เขียน: สู่ดิน ชาวหินฟ้า, dfilm school. โทร. 08 9644 1048

**ความยาวเรื่อง: 13 ตอน ตอนละ 45 นาที**

**แนวคิดของเรื่อง (theme):** รักแท้ ย่อมองแค่เปลือกภายนอก ความรักแท้ที่ยั่งยืน และมีความสุขที่ยาวนาน ต้องมาจากการสังสม ความเห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติกันและกัน ยอมรับจุดด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งได้ และมองให้เห็น ความดี ของอีกฝ่ายให้ได้ และเมื่อความรักเผชิญกับภาวะวิกฤต ทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะให้อภัย ถ้าอีกฝ่ายทำผิดพลาดโดยไม่เจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

**ประเภท (genre):** เรื่อง ตลก-รัก-แฟนตาซี (Romantic comedy – Fantasy), งานสร้าง ละครเรื่องยาว (Fiction – Dramatic) แบ่งเป็นตอน ผสมผสาน แนว Sit-Com. (Situation Comedy)

**ประโยคหลัก (premise):** มินท์ จะทำอย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ถูกบังคับให้ แต่งงานกับคนที่ตนเองไม่รัก และต้องคบกับ สมหมาย หนุ่มอ้วนซีเหร่ จากมนต์สาปที่ผิดพลาด ของ แม่มดแฉิว

**เรื่องย่อ (synopsis):**

เรื่องราวอ่อนหวานทั้งหมด ส่วนหนึ่งเกิดจาก ผลงานบ๊องๆ ของแม่มดสองตน ที่เป็นคู่รักกัน คือ แม่มดแฉิว กับแม่มดต้องตา แม่มดทั้งสอง ต่างก็มีดีกรีทางการศึกษาไม่แพ้กัน

แม่มดแฉิว ตกหลุมรักท่านลอร์ดแคร์รี่ เมื่อคราวไปเรียนต่อปริญญาโท ที่อเมริกา. แต่ต้องออกหัก บินกลับไทย. ตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มเกลียดผู้ชาย. และเริ่มทำพิธีสาป จังหวะนั้น นักศึกษาหนุ่ม ชื่อ สมหมาย เข้ามาพอดี เลยกลายเป็นอุบัติเหตุ จากหนุ่มรูปหล่อ กลายเป็นคน อ้วนตุ้ตะ. สร้างความเสียใจให้แก่ แม่มดแฉิว ที่เธอทำผิดพลาดไป แต่มนต์ของเธอ ก็ไม่อาจจะ เปลี่ยนแปลงได้

สมหมาย มาจากชนบท เป็นหนุ่มรูปหล่อ นิสัยดี สุขุม แต่มาต้องมนต์สาป กลายเป็นคน อ้วนอับลักษณ์ ต้องหยุดเรียนไปชั่วเวลาหนึ่ง. เขาไปทำงานอยู่กับ นายห้างทอง ชื่อหัว ซึ่งมีลูกสาวแสนสวย ชื่อมินท์. นายห้าง ชอบนิสัยของ สมหมาย โดยไม่รู้ว่า สมหมาย ก็แอบชอบลูก



สาวคน โดยผู้ที่เจ้าก็เจ้าการ กับเรื่องความรัก ของหนุ่มสาว ก็คือ หมิง ลูกชายจอมกวนของ นายห้าง. นายห้างหัว มีเพื่อนสนิทเป็นนักการเมือง ชื่อ คำเกิงชัย ซึ่งมีลูกชาย ชื่อ ฉวี. พวกเขาต้องการเป็นเครือญาติกัน จึงตกลงหมั้นหมาย มินท์กับฉวี ให้แต่งงานกัน เมื่อมินท์เรียนจบ โดยไม่ถามความสมัครใจของลูกสาวก่อน

ต่อมา แม่คแอ๋ว ไปเรียนต่อออกเตอร์ที่อังกฤษ ได้พบรักแท้คือ พ่อมดอ๊อด

นายห้างหัวกับภรรยา ไปตกลงธุรกิจที่เมืองจีน ให้เบญจา ซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านและผู้จัดการ ห้าง กับลูกสาว ดูแลห้างแทน. วันหนึ่ง ฉวี ถือโอกาสมาชวน มินท์ ไปเที่ยว มินท์ ไม่ยอมไปด้วย จึงลงนาม สมหมาย เข้าขัดขวาง สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ ฉวี และพวก

ต่อมาแม่คแอ๋วรู้ว่า สมหมาย อาศัยอยู่กับนายห้าง และหยิ่งรู้ว่า สองหนุ่มสาว มินท์ กับ สมหมาย รักกัน จึงคิดจะแก้ไขความผิดพลาดที่ตนเองทำได้. แม่คแอ๋ว จึงปรึกษากับ พ่อมดอ๊อด ขอให้ช่วยสองหนุ่มสาว ให้สมหวังในความรัก. ในขณะที่ แม่คต้องคา ก็วางแผนชั่วร้ายเช่นกัน

ที่หน้าร้านห้างทอง มินท์ กับ เบญจา อยู่ทีนั้น มีโจรบุกปล้นห้าง. มินท์ ถูกจับไปเป็นตัวประกัน. สมหมาย ตามไปช่วยไว้ได้ เกิดมนต์สาปพลิกผัน สมหมาย พันคำสาป แต่คำสาปไปตกที่ มินท์ แทน แต่มินท์ไม่รู้ตัวว่า ตนเองกลายเป็นสาวอ้วนตุ๋นุ้ย เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้มินท์ สมหมาย มีสัมพันธ์รักที่ดีต่อกัน

สมหมาย กับ เบญจา ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขมนต์สาป ก่อนที่นายห้างจะกลับ ทราบว่าโจรที่ปล้นห้าง ถูกจับได้ เป็น ฉวี กับพวก. เบญจา จึงวางแผน โดยให้สมหมาย ปลอมเป็นตำรวจ เข้าไปชิงตัว ฉวี ออกมา นำไปให้แม่คทำพิธี เพื่อแลกมนต์สาป กับ มินท์ จนสำเร็จ ก่อนที่นายห้างจะกลับจากต่างประเทศ ทันเวลาพอดี.

## โครงสร้างเรื่อง (Plot Structure)

### (องก์ 1)

#### ตอนที่ 1 เรื่องป๊องส์ๆ ของสองแม่มด

ในโลกของแม่มด มีทั้งแม่มดฝ่ายดีและฝ่ายเลว. แม่มดฝ่ายเลว ชอบมนต์ดำ ซึ่งเป็นมนต์ชั่วร้ายพื้นฐาน ส่วนแม่มดฝ่ายดี ชอบศึกษาเรียนรู้ มนต์เสน่ห์ ซึ่งเป็นมนต์ดีพื้นฐาน ของการเริ่มต้นความดีและความสุข. **แม่มดแฉิว** เกิดมาจากครอบครัวที่มีความสมบูรณ์พร้อม เธอจึงจัดอยู่ในกลุ่มแม่มดฝ่ายดี มองโลกสวย. เธอจึงเป็นแม่มดที่มีความใฝ่ฝัน อยากเห็นโลกนี้มีแต่ความรัก เธอจึงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการและความสวยงาม. ต่างจาก **แม่มดต้องตา** ที่นอกจากจะสับสนทางเพศแล้ว ไม่รู้ตัวเองต้องการเป็นหญิงหรือเป็นชาย ยังมีนิสัยริษยา แน่ใจว่าเธอ หมกมุ่นเรียนรู้ด้านมนต์ดำ อยู่ตลอดเวลา.

หลังจากแม่มดแฉิว เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาปรัชญาแม่มด และมนต์เสน่ห์ จากสถาบันไสยศาสตร์ไอที. เธอก็เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่ง ชื่อ กรมสร้างสวรรค์ ความรักและความหวัง ให้แก่ผู้ที่อกหักและผิดหวังในชีวิต. และทุกครั้งที่เธอช่วยเหลือคน เธอก็มักจะถูกขัดขวางโดย ศัตรูของเธอ ซึ่งก็คือ แม่มดต้องตา. ทำให้มนต์ของเธอ ไม่มีฤทธิ์แรงพอ ที่จะช่วยเหลือ ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือได้. แม่มดแฉิวเห็นว่า เธอจะต้องไปศึกษามนต์เพิ่มเติม.

แม่มดแฉิว จึงขอลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขามนต์กระจกวิเศษ จากสถาบันที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ในอเมริกา. และศึกษาวิชาดูไพ่ยิปซีจาก แม่มดเฒ่าใจดีชื่อ **ซิลลี่** จากยิปซีเคออร์ ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน.

ในชนบทแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มคนหนึ่ง กำลังควมม้า ไล่ต้อนแพะที่พ่อของเขาเลี้ยงไว้ ให้เข้าคอก. จากนั้น เขาก็แวะไปดูคนงานที่สวนผักไร่สารพิษ. ครอบครัวของเขา รักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัว ที่ประสูริหน้าบ้าน นอกจากจะมีธงชาติไทยปักอยู่ ในบ้านก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวติดอยู่. พ่อกับแม่ เรียกเขาว่า **สมหมาย** และเขาก็พอใจชื่อนี้ เขาเป็นลูกชายคนโต. และมีน้องชายอีกคน ชื่อ **สมมุ่ม** หน้าตาหล่อทั้งคู่ ราวกับเป็นฝาแฝดกัน.

ช่วงเดือนสุดท้ายของการศึกษา แม่มดแฉิว ตกหลุมรัก ท่าน**ลอร์ดแคร์รี่** ณ งานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่โรงแรม. ท่านลอร์ด มาเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร. ลอร์ดแคร์รี่ เป็นหนุ่มรูปงาม สูงศักดิ์ และสุภาพ ให้ความเป็นกันเองกับทุกๆ คน. ตลอดสอง



สัปดาห์ แม่คเคี้ยว พร้าเพื่อพรรณนาความรัก ที่มีต่อท่านลอร์ด โดยที่ลอร์ดแคว็ก ไม่ได้สนใจ เพราะเป็นสิ่งที่แม่คเคี้ยว เป็นฝ่ายคิดไปเอง.

ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเครื่องประดับ กำลังเฟื่องฟู และได้รับความนิยมจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าจากชาวจีน. นายห้างหัว จะเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกระดับ ทั้งแผนกของรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ์. นอกจากนี้ นายห้างหัว ยังเป็น ตัวแทน ซื้อขาย จำหน่าย เครื่องมือเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ. นายห้างหัว ได้แบ่ง ภาระดูแล คือ โรงงาน 1 แห่ง ให้คุณเบญจา เป็นผู้ดูแล ทั้งตรวจเช็ค ตั้งนำเข้า ตั้งผลิต ดูแล คนงานทั้งหมด. โซว์รูม 3 คูหา จำหน่าย เครื่องมือ เครื่องประดับ และการให้บริการหลังการขาย จำนวน 1 แห่ง นายห้างดูแลเอง. ส่วนห้างทอง 2 คูหา จำหน่ายของรูปพรรณ และ เครื่องประดับ คุณมนตรี ภรรยาของนายห้าง เป็นผู้ดูแล.

บ้านใหญ่ของนายห้าง มีคนอยู่รวมกัน 5 ชีวิต คือ นายห้างหัว ภรรยา มินท์ บุตรสาว หมิง บุตรชาย และคุณเบญจา หญิงหม้าย ซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ ที่นายห้างไว้ใจมากที่สุด และถือเสมือนว่าเป็นญาติในครอบครัว. ส่วนบ้านหลังเล็ก เป็นบ้านพักอาศัยของ นายจรัญ และนางประไพ สองผัวเมีย พร้อมด้วยลูกสาว วัยรุ่นเดียวกับมินท์ ชื่อ จ๊ะจ๋า. นายจรัญ ทำ หน้าที่หลายอย่าง ทั้งขับรถ เป็นยาม ดูแลทั่วไป. ส่วน ประไพ ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดูแล บ้านเรือน และอาหาร โดยมีจ๊ะจ๋า ช่วยงานอีกแรงหนึ่งด้วย. และเมื่อเดือนก่อน นายห้าง ได้รับ นายบุญหลง ซึ่งเป็นญาติกับนางประไพ มาเป็นคนดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ ในบริเวณบ้าน ทั้งหมด.

## ตอนที่ 2 เป้าหมาย ที่ไม่ได้เลือก

สมหมาย กับ มินท์ เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน สมหมาย เป็นนักศึกษารุ่นพี่ และอยู่ กันคนละคณะ สมหมาย เรียนปีสุดท้ายแล้ว. สมหมาย เข้าหอพักเอกชน ที่อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัย. ช่วงปิดภาคเรียน เขาได้กลับมาช่วยงานในไร่ และเขาจะประพฤติตนอย่างนี้อยู่เสมอ คือ เมื่อยามว่างจากการเรียน ก็จะกลับมาช่วยงานบ้าน เพราะบ้านของเขา อยู่ห่างออกไป แค่ 200 กม. เศษ

และในวันก่อนเปิดเทอม สมหมาย ต้องกลับมาเรียนต่อ ก่อนเดินทางจากบ้านไป เขามอง แ่นป้ายปรัชญา ที่เขาคิดและเขียนขึ้น และติดมันไว้ที่ริมรั้วบ้าน “พออยู่พอกิน หนี้สิน คือ อดีต” ซึ่งมันมีความหมายสำหรับเขามาก. เมื่อเขานึกถึงภาพในอดีต ตอนเด็กๆ ที่พ่อแม่เริ่ม สร้างเนื้อสร้างตัว จากภาระหนี้สินรุงรัง จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ทำให้ครอบครัว พ่อแม่ของเขามี



ความมั่นใจ และมีความสุข เพราะเขาถือปฏิบัติแนวทาง การฟังตน ตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัว.

## (องค์ 2)

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนที่อเมริกา แม่มดแฉั่ว รู้สึกผิดหวังในความรัก ไม่ได้กินไม่ได้นอนจนकुณอมลง. และในวันรับปริญญา เธอแทบไม่ได้ใส่ใจ หรือยินดีสักเท่าไรกับปริญญาของตน เพราะอกหักผิดหวัง จากความรักที่ทุ่มเทให้กับท่านลอร์ดแดร์ริก จนหมดหัวใจ. แต่สิ่งที่เธอได้รับตอบแทนคือ ท่านลอร์ดมองเห็นตัวเธอแค่เป็นตัวตลก. แม่มดแฉั่วเสียใจมาก และรู้สึกเจ็บแค้น อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เธอคิดว่า เมื่อกลับถึงเมืองไทย เธอจะต้องทำอะไรสักอย่างให้หายแค้น.

แม่มดแฉั่ว กลับเข้ามาทำงานตามปกติ ก็ถูกเยาะเย้ยถากถาง จากแม่มดต้องตา ก็ยิ่งทำให้เธอเจ็บแค้นมากยิ่งขึ้น. แม่มดแฉั่ว จึงเริ่มทำพิธีสาป ให้ท่านลอร์ดแดร์ริก เป็นคนไร้หัวใจ.

ค่านั้น ตรงกับวันคริสต์มาส มังานเทศกาล แสดงนิทรรศการต่างๆ สมหมาย จึงถือโอกาสออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา. แม่มดแฉั่ว เลือกดึกหลังหนึ่ง ห้างออกไป เพื่อประกอบพิธีสาป และเธอก็กำลังทำพิธีอยู่ ตามวิธีการของแม่มด.

ขณะที่ สมหมาย กำลังเพลิดเพลิดกับการดูตำนาน เรื่องราวของเหล่าแม่มด พ่อมด ปีศาจแวมไพร์ หมาป่า. ก็มีคนร้าย มาแอบดักกระเป๋าเงินของตน แล้ววิ่งหนีไป สมหมาย วิ่งไล่ตาม ไปทางตึกที่แม่มดแฉั่ว กำลังทำพิธีอยู่

## ตอนที่ 3 พลังเพี้ยน เฮี้ยนจนอ้วน

ขณะที่แม่มดแฉั่ว กำลังร้ายเวท ส่งพลังบางอย่างไปที่รูปถ่าย ของลอร์ดแดร์ริก. สมหมาย วิ่งพรวดพราดเข้ามา ถูกพลังของแม่มดแฉั่ว เนื่องจาก พลังที่แม่มดแฉั่วส่งไป เป็นพลังของมนต์สาป ที่แม่มดยังไม่ได้ศึกษามาก่อน จึงเกิดความผิดพลาด ร่างของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป อ้วนขึ้น อ้วนขึ้น. แม่มดแฉั่ว ตกใจมาก ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดเอาไว้ได้. ในที่สุด สมหมายก็กลายเป็น หนุ่มร่างอ้วน ตู๋ย่นู๋ย. สมหมาย ก็ตกใจเช่นกัน ที่ตนพรวดพราดเข้าไปที่นั่น โดยไม่รู้ว่า นั่นคือการทำลายพิธีของแม่มด เขาจึงวิ่งออกไป โดยที่ตนเองไม่รู้ตัวว่าร่างของตนได้เปลี่ยนไป ทิ้งให้แม่มดแฉั่ว ตกใจตาค้าง.

แม่มดแฉั่ว เสียใจ รีบเอากระจกวิเศษ ออกมาส่องดู. สมหมาย กลายเป็นคนร่างอ้วน เขา กำลังเดินคอคด กลับหอพัก ยังนับว่าโชคดี ที่ตอนนั้นไม่มีคนเห็น. หลังจากไขกุญแจเข้าห้องพักแล้ว สมหมาย นั่งเศร้าเสียตายเงินที่ถูกวิ่งราวไป บัตรประจำตัวก็หายไปด้วย ไม่มีหลักฐาน



อะไร ที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาเลย.

วันรุ่งขึ้น แม่มดต้องตา โทรมมาเยอะเยี้ยแม่มดแฉิว ที่เกิดความผิดพลาด ในการรำยมนต์. แทนที่แม่มดแฉิว จะรู้สึกเสียหน้า แต่กลับสงสาร และรู้สึกผิดต่อ สมหมาย. สร้างความประหลาดใจแก่ แม่มดต้องตา ที่ไม่สามารถทำให้แม่มดแฉิว รู้สึกโกรธ หรือเสียหน้าได้. และดูเหมือนว่า เหตุการณ์ครั้งนั้น จะทำให้แม่มดแฉิว ลืมท่านลอร์ดแต่รักไปชั่วขณะ หรืออาจจะตลอดไปก็ได้ เพราะความอ่อนไหวของแม่มดแฉิว ที่มีต่อเด็กหนุ่มสมหมาย ทำให้ความเศร้าโศกอกหักของเธอ สลายไป.

เรื่องวุ่นวาย เกิดขึ้นกับสมหมาย เจ้าของหอพัก จำเขาไม่ได้ หารว่าเป็นคนอื่น สมหมายมองที่กระจก ก็ยังเห็นว่าเขาก็คือ สมหมาย คนเดิม. และเมื่อเขาไปที่มหาวิทยาลัย ทุกคนต่างมองเขา เป็นอีกคนหนึ่ง พวกกันหัวเราะ เห็นเป็นตัวตลก. เพื่อนๆ พวกกันไม่เชื่อว่า เขาคือสมหมาย คนแห่ล้อมล้อมมามุงกันมากมาย.

มินท์ มองเห็นผู้คน รุมล้อม เป็นกลุ่ม ก็สงสัย คิดว่าจะเดินเข้าไปดูบ้าง. ยาย่า **หญิง** และ **โธ** เพื่อนสนิท บอกว่า ไม่น่าสนใจเพราะพวกเขา รุมคนอื่น มินท์ กับเพื่อนจึงไม่สนใจ พวกกันไปทางอื่น

**นกชัย** เพื่อนสนิทของ สมหมาย ขอพิสูจน์ความเป็นตัวตนที่แท้จริง พาสมหมาย ไปในที่ลับตาคน. พิจารณาเค้าหน้า สอบถามเรื่องส่วนตัว ขอข้อมูลพื้นฐานอื่น ที่พอจะยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้เท่าที่มี. ก็รู้ความจริง และบอกความจริงแก่สมหมายไปว่า ร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้ว่าเขาจะไม่เชื่อและยืนยันว่า เขายังคงเหมือนเดิม แต่เขาทั้งสองคน ก็ประหลาดใจพอๆ กัน เมื่อพากันไปมองดูที่กระจก. สมหมาย ก็ยังมองเห็นว่าเขาเหมือนเดิม แม้ **นกชัย** จะยืนยันว่าเขาเป็นคนอื่น กระจกไม่ได้ช่วยอะไรเลย.

#### ตอนที่ 4 มนต์ร้ายป้ายสี

ที่สนามบิน. มีชายหนุ่มรูปหล่อผู้หนึ่ง กำลังเดินลงจากเครื่อง ยกหูโทรคุยกับพ่อ. เขาคือ **ณัฐ** หรือ **ณัฐพงษ์** เป็นลูกชายของ คุณคำเกิงชัย เขาทำเซอร์ไพรพ่อด้วยการ เดินทางกลับเมืองไทย ก่อนกำหนด หลังจากเรียนจบแล้ว พร้อมด้วยสาวๆ ห้อมล้อมเขาถึงสองคน.

เมื่อไปถึงบ้าน **คุณคำเกิงชัย** ผู้เป็นพ่อ และ**คุณณัฐสุภา** ผู้เป็นแม่ ต่างยินดี ออกมาต้อนรับลูกชาย. **ณัฐ** มองเห็นรูปถ่ายของพ่อ คั่นเคียงคู่กับ นายห้างหัว.



อาหารค่ำ ที่บ้านของ นายห้างหัว. ทุกคนอยู่พร้อมหน้า ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และคุณ **เบญจา**. นายห้างเปรยกับทุกคนว่า ช่วงนี้ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี ลูกค้าก็เยอะขึ้น นายห้างบอกให้ มินท์ ตั้งใจเรียนให้รีบจบไวๆ จะได้ออกมาช่วยงานเต็ม และที่ขอให้แก้ไขนิสัยคือวันลงเสียด้วย. นายห้างจะไม่ให้ลูกอยู่ว่างเฉย จะมึงงานให้รับผิดชอบด้วย หลังเลิกเรียนหรือว่างจากการเรียน. มินท์ ไปอยู่ที่โรงงานกับคุณเบญจา หรือไม่ก็ไปอยู่กับเตี้ยที่ห้างทอง เพื่อช่วยงานและเรียนรู้งานไปด้วย. ส่วน มินท์ รักที่จะช่วยแม่ ที่โซว์รุ่มมากกว่า.

ตอนหนึ่ง คุณเบญจา เชื่อว่าอยากได้คนมาช่วยงานเพิ่ม. นายห้าง ก็ไม่ว่าอะไร ก็หามาได้เลย แล้วแต่คุณเบญจาจะเห็นสมควร.

ในโลกของแม่มด ไม่มีอะไรราบรื่น. แม่มดแฉ้วจะทำดีอะไร ก็มักถูกขัดขวางโดย แม่มดต้องตาเสมอ รวากับเป็นบทพิสูจน์ความอดทนของแม่มดแฉ้ว. ทำให้แม่มดแฉ้ว ต้องคิดค้นหากลยุทธ์ขึ้นมาตอบโต้บ้าง. ระหว่างนั้น เธอก็ยังเศร้าใจไม่หาย ที่ใช้มนต์ผิดพลาดกับเด็กหนุ่มสมหมาย. เธอจึงถามกระจกวิเศษว่า ชีวิตของเขาเป็นอย่างไร กระจกวิเศษตอบด้วยภาพว่า เขามีความทุกข์อย่างหนัก ทั้งเรื่องที่พักอาศัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่สอนเขา. และที่สำคัญก็คือ เขาก็ยังมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริง. แม่มดแฉ้วนึกขึ้นได้ว่า ยังมีอีกทางหนึ่งที่จะทำ ให้สมหมาย มองเห็นตัวตนที่แท้จริง ด้วยการเอากระจกวิเศษให้เขาดู แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นของวิเศษ จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้ไม่ได้ เธอจะทำอย่างไรดี.

ที่มหาวิทยาลัย วันลงทะเลเบียน. อาจารย์ที่ปรึกษา ก็กำลังจะรับลงทะเลเบียนนักศึกษา ภาพเหตุการณ์นี้ อยู่ในสายตาของ แม่มดต้องตา และแม่มดแฉ้ว. แม่มดต้องตา ส่งพลังจิตไปยังเจ้าหน้าที่ ที่รับลงทะเลเบียน ให้ขอตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของสมหมาย แม่มดแฉ้วก็คลายมนต์ของฝ่ายศัตรู แม่มดต้องตา ไม่ละความพยายาม ส่งพลังจิตไปอีก มนต์ของแม่มดทั้งสอง สร้างความโกลาหลให้แก่เจ้าหน้าที่ท่านนั้น ประเดี๋ยวอนุญาต ประเดี๋ยวไม่อนุญาต จนดูเป็นเรื่องลับสนุ่นนวน. แต่ในที่สุด แม่มดแฉ้ว ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้. เท่ากับเป็นการซ้ำเติม โชคชะตาของสมหมายอีกครั้ง ทำให้สมหมาย ต้องถูกพักการเรียนไป เพราะไม่มีใครเชื่อว่า เขาคือ นายสมหมาย ศรีภูมิณวิรัฐ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ บัณฑิตนักศึกษาก็หายไป.

วันหนึ่ง คำเกิงชัย มีธุระผ่านมา. จึงแวะมาคุยกับนายห้าง ถึงที่โรงงาน การสนทนาเป็นไปด้วยดี. นายห้าง เข้าแหย่ว่า ถ้าจะมาร่วมหุ้นส่วนในธุรกิจด้วย คุณคำเกิงชัย จะว่าอย่างไร คุณคำเกิงชัย ก็หัวเราะและว่า ขอเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายดีกว่า และบอกด้วยว่า ตอนนี้นัณฐ์ ลูกชาย เรียนจบและกลับจากเมืองนอกแล้ว.



ตอนคำ. ณัฐ ขวนเพื่อนๆ ออกไปเที่ยวในผับชื่อดัง. กินดื่ม จ่าย มีผู้หญิงเคียงข้าง เหมือนเดิม คนที่อยู่ใกล้ที่สุดและนิ้วนิยไม่ห่าง เธอชื่อ แนน.

## ตอนที่ 5 ทอดสะพานรัก

แม่มดต้องตา มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นราชินีแห่งมนต์คำให้ได้. จึงไปเรียนวิชามนต์สะกด และแปลงร่าง ที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดที่ประเทศนิวซีแลนด์. ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และ น่าเชื่อถือ ว่าเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์คำอันลึกลับ ของพวก อี้อค.

แม่มดแล้ว มาพิจารณาดูว่า เธอจะต้องไปเรียนมนต์เพิ่มเติมที่ต่างประเทศ. เพราะแค่ ลำพัง มนต์เสน่ห์ ระดับปริญญาตรี และมนต์กระจกพิเศษ ระดับปริญญาโท ก็ไม่เพียงพอ ที่จะเอาชนะแม่มดต้องตาได้. เธอตัดสินใจและเลือกไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก ที่ประเทศอังกฤษ สาขามนต์สลับริก. แต่ก่อนไป เธอได้เขียนข้อความ ติดไว้ที่ประตูห้อง ของห้องที่เธอไปทำพิธี สาป ในวันนั้น. แล้วร่ายมนต์ให้กระดาษแผ่นนั้นหายไป จนกว่าบุคคลที่ต้องประสงค์จะมาพบ กระดาษแผ่นนั้นจึงจะปรากฏ.

มินท์ ทะนงตัวว่าเป็นลูกสาวนายห้าง เรื่องฐานะความร่ำรวย และความสวย จึงไม่ชอบ ให้ใครซัดใจ. แต่นายห้างหัว ก็พยายามแก้นิสัยของลูก ด้วยการมอบหมายงานอื่นให้ทำ แต่ไม่ค่อยได้ผล. เธอมักจะไปกับเพื่อนสนิทที่เป็นสาวไฮโซ ชื่อ ยาย่า หญิง และ โธ ซึ่งเพื่อนทั้งสาม คน ก็เป็นลูกคนรวยเช่นกัน. พวกเขาชอบทำทนายตามประสาวัยรุ่น แต่มินท์ มีข้อดีประจำตัวอยู่ อย่างหนึ่ง ที่นายห้างและคุณมนตรี ใฝ่ใจได้ คือเป็นเด็กเรียนดี

วันนี้ ตรงกับวันหยุดเทศกาล. พวกเพื่อนๆ มาขออนุญาตคุณมนตรี พาลูกสาวไปเปิดหู เปิดตา เลี้ยงฉลองเกรด. คุณมนตรีก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า ลูกสาวสอบผ่านได้เกียรติยศอันดับ หนึ่ง เธอจึงยอมอนุญาตให้ลูกสาวไปกับเพื่อนๆ และอนุญาตให้เอารถไปด้วย.

ยาย่า ไปกับ มินท์ สองคน ส่วน หญิง ไปกับเพื่อนอีกสองคน ด้วยรถยนต์สองคัน ขับ ออกไป. บังเอิญไปพบกับขบวนรถของ ณัฐกับเพื่อน. พวกเขาจึงทักทายกัน ตามประสาวัยรุ่น. ณัฐ รู้สึกพอใจ มินท์ ขึ้นมาทันที ในขณะที่มีสาวชื่อ แนน แนนข้าง. แต่มินท์ ยังไม่ไว้ใจ รีบ สะกิดเพื่อนให้รีบไป.

มินท์ กับเพื่อนๆ พวกมันไปทำทนายความกล้า ในถ้ำผีสิง ของสวนสนุกเพิ่งเปิดใหม่. หลัง ออกมาจากถ้ำผีสิงแล้ว ก็นั่งพักกินอาหารที่ริมสระน้ำ. มินท์ มองออกไปที่ ชายร่างอ้วนผู้หนึ่ง. เขากำลังเดินผ่านเธอไป แต่เมื่อเธอสังเกตเห็นเงาของเขาดูที่ผิวน้ำ เงานั้นกลับเป็นชายหนุ่มรูปงาม.





มินท์ จึงจ้องเขาสลับกันไปมาระหว่างตัวเขา กับเงาที่ผิวน้ำ จนเพื่อนสังเกตเห็น และเข้าหาเธอรว่า สงสัยว่าเพื่อนคงชอบเนื้อ ไม่ชอบกระดูก (ชอบคนอ้วน ไม่ชอบคนผอม).

สมหมาย เดินคอดกผิดหวังในชีวิต กลับหอพัก. เสียงคุยโทรศัพท์กับ นกชัย. ทำให้รู้ว่าเขาไปสมัครงาน ที่แผนกถ้าฉิ่ง ซึ่งเป็นสวนสนุกเปิดใหม่ แต่เขาไม่รับ. ระหว่างนั้น มีกลุ่มวัยรุ่น กำลังนั่งรถเปิดประทุนรับลม ขับผ่านมา ซึ่งก็คือ ณิชู กับเพื่อนๆ. นนท์ เพื่อนสนิทของณิชู ยื่นมือปิดโทรศัพท์ของ สมหมาย หลุดจากมือ สมหมายบอกว่า พวกเขาเกือบจะมีเรื่องกัน แต่ณิชูเห็นว่า เป็นคนอ้วนไม่มีราคา จึงไม่อยากมีเรื่องด้วย.

## ตอนที่ 6 สองคน สับสนร่าง

เช้าวันถัดมา. **สมมุ้ง** เป็นห่วงพี่ชาย ที่ไม่ติดต่อกับบ้านมาเป็นเดือนแล้ว. จึงมาพบพี่ชายที่หอพัก. ทำให้เจ้าของหอ เข้าใจผิดคิดว่า สมหมายกลับมาแล้ว และบอกว่า ช่างในมีคนอ้วนมาอาศัยอยู่ในห้องแทน. สมมุ้ง เปิดประตูเข้าไปในห้อง เขาก็ต้องตกใจ. กว่าสองพี่น้องจะทำความเข้าใจกันได้ ก็ใช้เวลาพิสูจน์กันนานพอสมควร. เมื่อเห็นว่าสมมุ้ง ยอมรับและเข้าใจได้แล้ว สมหมาย ต้องการให้ปิดบังเรื่องต่างๆ ไว้ อย่าให้พ่อกับแม่รู้ เขาจะหาทางแก้ไขปัญหาเอง.

คำวันนั้น. สมหมาย กับ น้องชาย ไปที่ตึกร้าง ในสถานที่ที่แม่คนทำพิธี. เมื่อไปถึงที่ประตูไม่พบอะไร แต่สักครู่ สมหมาย มองเห็นแผ่นกระดาษ ติดที่หน้าประตู. เขาจึงยื่นมือไปหยิบเอามันมา. สร้างความประหลาดใจแก่สมมุ้ง เพราะ สิ่งที่อยู่ในมือเปล่าของพี่ชาย กลายเป็นแผ่นกระดาษ ปรากฏข้อความว่า มองลงไปผิวน้ำ แล้วจะเห็นตัวคนที่แท้จริง.

เมื่อกลับมาถึงหอพัก ทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้น. สมหมาย เพิ่งจะยอมรับตัวเองว่า บัดนี้ร่างของเขาได้เปลี่ยนไป แต่น้องชายกลับเป็นฝ่ายให้กำลังใจว่า ร่างกายไม่ใช่สาระสำคัญ คุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจที่ดีงาม ทำให้ สมหมาย คลายความทุกข์ใจลงไปได้บ้าง. สมหมายบอกให้น้องชายกลับไปบ้านก่อน เขาจะกลับไปบ้านสภาพนี้ไม่ได้ เขาจะพยายามหางานทำไปพลางก่อน ในระหว่างที่แก้ปัญหาให้กับตัวเอง.

ก่อนจะให้น้องชายกลับไปบ้าน สมหมาย เลยถือโอกาสใช้ให้เขาไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อยื่นคำร้อง ขอยุคพักการเรียนไปหนึ่งเทอม. สมมุ้ง ไปที่มหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ต่างพากันทักทาย เขาก็สวมรอยเป็นพี่ชาย แล้วทักตอบเพื่อนๆ แบบผิดๆ ถูกๆ. และยื่นคำร้องขอพักการเรียนให้พี่ชาย จนสำเร็จ. ก่อนกลับ เขาประสานสายตากับ มินท์. มินท์ ยิ้มให้อย่างพอใจ และเขาก็ยิ้มตอบ. มินท์ บอกกับ ยาย่า และหญิง ว่า เธอเคยพบผู้ชายคนหนึ่งที่ไหนสักแห่ง ภาพ

ในสมองของมินท์ คือที่ข้างสระน้ำ ในสวนสนุก แต่เธอไม่กล้าบอกเพื่อนๆ.

## ตอนที่ 7 ความรัก ความดี ไม่ได้อยู่ที่เรือนร่าง

รุ่งเช้า. สมหมาย ไปสมัครงาน ที่แผนกบุคคล ที่โรงงานของนายห้าง. คุณเบญจา พิจารณาเขาแล้ว ก็รับไว้ทำงานด้วย. เพียงสองสัปดาห์ เขาก็ได้รับความไว้วางใจ ให้ทำงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น.

ที่โต๊ะอาหารค่ำ. คุณเบญจา รายงานให้นายห้างทราบว่า เธอรับคนงานใหม่เข้ามาแล้ว นิสัยดี น่าจะไว้วางใจได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบเรื่องความซื่อสัตย์. มินท์ ถามว่าเป็นใคร ไว้วางใจได้จริงหรือ นายห้างบอกว่า ถ้าอยากรู้ก็ไปดูเอง แต่คุณเบญจาว่า อีกหน่อยถ้าดีจริง จะพามาให้นายห้างและครอบครัวรู้จัก

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึก. คุณคำกิ่งชัย ต้องรีบตื่น และไปที่สถานีตำรวจ. เมื่อไปถึงเขาต้องไปประกันเอาลูกชายกลับบ้าน เพราะเขาถูกตำรวจจับในข้อหา ขับรถแข่งในที่สาธารณะ เร็วเกินกำหนด. รุ่งขึ้นเช้า นิสัย ถูกพ่ออบรมขนาดหนัก เรื่องความประพฤติ ขอให้ทำตัวให้ดีถ้ายังมีเรื่องอีก พ่อจะรีบรถให้ไปใช้รถคันอื่น และบอกว่า นิสัย โตแล้ว อนาคตจะให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทน ต่อจากพ่อ. คุณคำกิ่งชัยปรึกษากับ คุณณัฐสุภา ผู้เป็นภรรยาว่า สมควรจะให้เขามีครอบครัวได้แล้ว เพราะอาจจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้น คุณณัฐสุภา ก็ไม่ว่าอะไร.

สมหมาย ทำงานกับคุณเบญจา ได้ครบเดือน คุณเบญจา พึงพอใจมาก เพราะเขาเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ฉลาด สุขุม รู้จักพูด จึงพามาให้ นายห้างรู้จักถึงที่บ้าน ตอนอาหารค่ำวันหนึ่ง. นายห้างรู้สึกพอใจ ใต้ถ้ำมาถึงการเรียน กับที่ทำงาน และที่อยู่อาศัย สมหมาย บอกว่า กำลังเรียนกฎหมาย ปีสุดท้ายแล้ว. หมิง ตีใจที่จะได้มีเพื่อนใหม่. ส่วนมินท์ ยังแสดงท่าที่รังเกียจสมหมาย อย่างออกหน้าออกตา มนตรา ผู้เป็นแม่ จึงปรามลูกสาวให้รักษามารยาท ส่วนสมหมาย ไม่มีสิทธิ์ถือสาอยู่แล้ว.

อีกหนึ่งเดือนถัดมา. สมหมาย ได้รับความไว้วางใจ ให้มาพักค้าง ที่บ้านใหญ่ แต่ให้อยู่ในบ้านหลังเล็ก รวมกับครอบครัวของ นายเจริญ และนางประไพ เพราะจะได้ไปทำงานได้สะดวกขึ้น. สมหมาย จึงมีโอกาสนใกล้ชิดกับ มินท์มากขึ้น. ทำให้ จะจำ รู้สึกว่ามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคน ส่วนมินท์ ก็ยังมีท่าทางรังเกียจเขาอยู่เช่นเดิม แม้ว่า สมหมายจะยกเหตุผลดีๆ อย่างไรก็ตาม แต่ที่ไร่นาด การเจรจาได้คารมกัน ระหว่าง สมหมาย กับ มินท์ ทำให้นายห้าง รู้สึกพอใจ และมองเห็นทางออกบางอย่าง.



นายห้าง ปรึกษากับภรรยาว่า ผู้ที่จะแก้หนี้เสียเอาแต่ใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย เพราะเขาเป็นคนมีจิตใจดี สุขุม มีเหตุมีผล มีความอดทน แม้ว่าเขาจะมีร่างกายอ้วนตุ้ตะก็ตาม คุณมนตรา ก็เห็นดีด้วย หมิง ได้ยินเดียวกับแม่พูดถึงสมหมาย ก็พูดเข้าแหย่ ว่าถ้าสมหมายเป็นคนผอมรูปหล่อ เตี้ยคงจะชอบให้เป็นอย่างอื่น มากกว่าคนอวบอ้วน มินท์ ได้ยินเข้า ก็ต่อว่าน้องชาย ไม่ให้ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ แต่คุณมนตรา มองสีหน้าแววตาของลูกสาวออก ว่าคิดอะไรตกลง ทั้งนายห้างและภรรยา สั่งให้สมหมาย ย้ายมาอยู่บ้านใหญ่ อีกอย่าง บ้านหลังเล็กคับแคบเกินไป.

ชีวิตความเป็นอยู่ของสมหมาย ค่อยดีขึ้น. ทำให้ภรรยาภาคภูมิใจในบ้านครีกครั้งขึ้นตามไปด้วย เพราะ สมหมาย นอกจากจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้ว ยังเล่นกีฬาเก่งด้วย.

ตรงข้ามกับวิถีชีวิตของ ณิชู ซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไร เพราะความเป็นคนใจกว้าง มีเพื่อนเยอะ ถือว่ามีพ่อเป็นนักการเมือง จึงชอบวางตัวกว้าง พวกเพื่อนๆ ที่หวังสนุก ต่างก็พากันเอาใจ. มีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกเพื่อนเฉลยรู้ความจริงว่า ที่ณิชูกลับเมืองนอกก่อนกำหนด ที่จริง เขายังติดค้างงานบางอย่าง หมายความว่า เขายังเรียนไม่จบ เขาจะต้องกลับไปซ่อม แต่เขาปกปิดพ่อกับแม่มาตลอด. ณิชู จึงสั่งกำชับ ไม่ให้เพื่อนปากโป้งไปบอกพ่อกับแม่.

## ตอนที่ 8 อิทธิพล ของมนต์แม่มด

ในขณะที่ แม่มดต้องตา กำลักร่ำไห้ออกมาจากการเรียน ไสยศาสตร์มนต์ดำการแปลงร่างอยู่นั้น. แม่มดแฉ้ว กลับมีความสุข กับการฝึกปฏิบัติกร ร่ายมนต์สลับริก และเธอรู้จักประยุกต์ความรู้เก่า นำมนต์เสน่ห์มาประยุกต์ใช้ ทำให้การร่ายมนต์ของเธอ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเธอก็ตรวจสอบผลของการร่ายมนต์ จากกระจกวิเศษ ทั้งนี้ เธอได้รับการแนะนำจาก พ่อมดอ้อซ ซึ่งเป็นนักศึกษา ในห้องเรียนเดียวกัน. พ่อมดอ้อซ เป็นพ่อมดนิสัยดี มีความเมตตา เช่นเดียวกับ แม่มดแฉ้ว.

ทั้งสองจึงมีความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว จากความเป็นเพื่อน ค่อยๆ หล่อหลอมเป็นความรัก ความรักของพ่อมดแม่มดทั้งสอง พัฒนาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ จริงใจ. พวกเขาเดินทางไปที่ไหนก็ตาม พวกปีศาจอื่นๆ ก็จะต้องพ่ายแพ้ เมื่อพวกเขา ร่ายมนต์ ผนึกรวมกัน ด้วยพลังความรักจะชนะความชั่วร้ายเสมอ.

ครั้งหนึ่ง พวกเขาสู้กับปีศาจแวมไพร์ ทำให้พวกแวมไพร์ ที่โหดร้าย ต้องพ่ายไป และนี่เป็นบททดสอบ พลังของแม่มดแฉ้ว และเป็นระยะเวลาสิ้นสุดของหลักสูตรแม่มดขั้นสูง. แม่มด



แฉิว ยังรู้สึกค้างคาใจ เรื่องเด็กหนุ่มสมหมาย เธอจึงปรึกษากับพ่อมดชื่อช ว่าจะช่วยอย่างไรดี

ในงานเลี้ยงเพื่อนร่วมรุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้า. คุณคำเงิงชัย กับ นายห้างหัว มีโอกาสพบกันอีกครั้ง และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ถึงขั้นตกลงหมายมั่นกันว่า จะเป็นคองกัน ด้วยการจัดงานหมั้นระหว่าง ณิชู ถูกชายชอง คุณคำเงิงชัย กับ มินท์ บุตรสาว ของนายห้างหัว. แต่เรื่องนี้ คุณมนตรา ยังไม่เห็นด้วย.

เมื่อเรื่องนี้ รู้ถึง ณิชู ก็ทำให้เขาลำพองตัว. ส่วนมินท์ รู้แล้ว ยังไม่ได้ตอบอะไร เพราะเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่า จะมีผู้ชายคนไหนมาเป็นเหยื่อ ให้เธอยำเล่นตามนิสัย ถ้ายอมก็เออออด้วย แต่ถ้าไม่ถูกใจละก็ คงรับไม่ได้ โดยไม่ได้สนใจข้อตกลงของผู้ใหญ่. เรื่องนี้ มนตราเข้าใจลูกสาวดี เกรงว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายผิดใจกันเปล่าๆ ถ้ามินท์เกิดไม่พอใจขึ้นมา. จึงปรึกษากับนายห้างว่า นายห้างคิดดีแล้วหรือ ทำให้นายห้างเองก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่าง.

แม่มดแฉิว กลับเมืองไทย เข้ารับงานตำแหน่งใหม่. ได้เป็นผู้อำนวยการ กรมสร้างสรรค์ความรักและความหวัง. สร้างความริษยาให้แก่แม่มดต้องตา ที่ความชั่วร้ายของเธอ ไม่ได้ช่วยให้เธอได้รับความรักความไว้วางใจจากใครเลย. เธอจึงร้ายมนต์หาคนที่มีความใจเลวร้าย มาเป็นพวก และเธอก็มองเห็นมัน. แม่มดแฉิว เห็นว่า มีคนหลายเชื้อชาติที่เธอจะให้ความช่วยเหลือ แม่มดแฉิวจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนชาติต่างๆ เธอจึงคิดจะไปศึกษาวัฒนธรรม ของคนชาติอื่นๆ เธอจึงนัดแนะกับพ่อมดชื่อช ในสิ่งที่เธอจะทำต่อไป.

ช่วงก่อนหน้านั้น ณิชู หนีพ่อไปเที่ยวมาเก่า. เข้าเล่นการพนันที่นั่น จนหมดเนื้อหมดตัว เงินที่ยืมจากเพื่อน ก็หมดไปเช่นกัน. กลับมาเมืองไทย เจ้าหนี้ก็ตามทวง. ณิชู ไม่กล้าบอกพ่อ และขอเวลาจะหาเงินมาใช้. สถานการณ์ความจำเป็นของณิชู ล่วงรู้ถึง แม่มดต้องตา เธอจึงร้ายมนต์ให้สิ่งที่ควรเป็นไป เกิดขึ้นกับณิชู.

แนน ซึ่งเคยเป็นคู่ขาประจำ ไปไหนบ่อยๆ กับณิชู มาบอกเธอต้อง ณิชู ไม่เชื่อ ไม่ยอมรับ และบอกว่า ให้แนนไปเอาเด็กออก แต่แนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บแค้นไว้ในใจ.

## ตอนที่ 9 รักด้วยใจ ไม่ต้องจ้าง

นายห้างหัวกับคุณมนตรา มีความจำเป็นต้องไปติดต่อทำธุรกิจที่เมืองจีน เป็นเวลาสองสัปดาห์. ก่อนไป นายห้างจึงมอบหมายงานสำคัญ ให้คุณเบญจาทูแลแทนทั้งหมด โดยสั่งกำชับไม่ให้มินท์ออกไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ให้ช่วยงานคุณเบญจาทู. และสั่งให้ สมหมาย ช่วยงานตามที่คุณเบญจาสั่ง มินท์ รู้เรื่องเข้า ก็ไม่พอใจเสีย ที่ให้ สมหมาย มาทำงานร่วมด้วย.



ข่าวการไปเมืองจีนของนายห้างหัว สร้างความพึงพอใจให้แก่ ณิชู เป็นอันมาก. เขาจึงวางแผนทำอะไรบางอย่าง ขณะที่ แนน ก็มาทวงความเป็นสามี และเกิดความหึงหวงกันขึ้น

ก่อนออกเดินทาง นายห้างแอบกระซิบกำชับให้ สมหมาย ช่วยแก่นิสัยเอาแต่ใจของลูกสาวให้ด้วย จะมีรางวัลให้เมื่อกลับมา.

หลังจากนายห้างกับภรรยา ไปเมืองจีนได้เพียงวันเดียว ณิชู กับ นนท์ ก็มาหามาคุยเล่นกับ มินท์ เพื่อทำความคุ้นเคยกัน. เนื่องจาก ณิชู เคยเป็นเลิ่ลผู้หญิงมาก่อน จึงรู้จักวิธีเอาใจผู้หญิง แต่คุณเบญจา เกรงว่ามินท์จะตกเป็นเหยื่อมากกว่า จึงเตือนไปด้วยความหวังดี แต่ก็พูดอะไรมาไม่ได้ เพราะเป็นความสมัครใจของ มินท์เอง และอีกหน่อย พวกเขาทั้งสองก็จะเข้าพิชิตหมั้นกัน เมื่อนายห้างกลับจากเมืองจีน

หลังจาก ณิชู กลับไปแล้ว สมหมาย พูดกับ มินท์ ว่าอย่าไว้ใจผู้ชายให้มากเกินไป เพราะเขามองออกว่า นิสัยเจ้าชู้ของผู้ชายเป็นอย่างไร แต่เขากลับถูกมินท์ต่อว่า อยาฆ่ายุ่งกับชีวิตส่วนตัว

ระหว่างที่มินท์ทำงานร่วมกัน สมหมาย. เธอรู้สึกแปลกใจ ที่มองเห็นเงาของสมหมายในน้ำ เห็นเป็นหนุ่มรูปงาม. เหมือนกับที่เธอเห็นครั้งแรก ที่ริมสระน้ำ วันไปเที่ยวถ้าผีสิง. แต่เธอก็ยังเกลียด สมหมาย อยู่ดี แม้สมหมายจะทำดีกับเธออย่างไรก็ตาม เพราะสมหมาย พูดเอาใจ เอาใจ หรือตามใจผู้หญิงไม่เป็น แต่เขาจะพูดด้วยเหตุผลเสมอ แต่บางครั้งผู้หญิงไม่ต้องการเหตุผล.

ที่เมืองจีน แม่มดแฉ้ว กับ พ่อมดฮ้อซ ต่างนัดกันมาศึกษาดูงานที่เมืองจีน เพื่อต้องการทราบว่า คนจีนมีวิถีหาความสุขกันอย่างไร และวิถีปกป้องความสุข จากมนต์อาถรรพ์ต่างๆ ตามคติความเชื่อของคนจีน เพราะเห็นว่า พลเมืองโลกมีคนจีนอยู่มากที่สุด การศึกษาวิถีชีวิตวิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีน จะทำให้แม่มดแฉ้ว ช่วยคนอื่นได้อีกมากไม่เลือกเชื้อชาติ ตามอุดมการณ์ของเธอ.

แม่มดแฉ้ว จึงใช้กระจกวิเศษ สแกนดูผู้คนตามสถานที่ต่างๆ. และช่างบังเอิญ ที่สแกนไปเห็นนายห้างหัวกับภรรยา สนทนากันถึง ความเป็นหน่วยงานที่เมืองไทย. โดยเฉพาะ มินท์ ลูกสาว ซึ่งเขาได้มอบหมายให้ สมหมาย ช่วยอบรมนิสัยให้. ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่. ทำให้แม่มดแฉ้วรู้ว่า ที่แท้สมหมาย ไปอาศัยอยู่กับนายห้างหัว. แม่มดแฉ้วพยายามจะใช้กระจกวิเศษ สแกนหาชีวิตความเป็นอยู่ของสมหมาย แต่ไร้ผล เพราะอยู่กับคนละเขตพื้นที่ ระยะเวลาสแกน ห่าง



เกินไป. แม้เธอจะใช้มนต์จากไฟยิปซี เพื่อทำนายเหตุการณ์อนาคต ก็ล้มเหลวเช่นกัน.

ดังนั้น แม่คแฉิว จึงต้องคอยติดตามดูว่า วันหนึ่งๆ นายห้างกับภรรยาจะพูดอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับ คนที่อยู่เมืองไทย. เธอประติดประต่อเรื่องราวได้ความว่า นายห้างต้องการให้ลูกสาวหมั้นกับลูกชายของเพื่อนไว้ก่อน แต่ภรรยาไม่เห็นด้วย ทำให้แม่คแฉิวรู้สึกแปลกใจ ว่าเป็นเพราะเหตุใด ในเมื่อหนุ่มสาวมีความรัก ทำไมจึงต้องมีการขัดขวางกันด้วย เธอจะต้องสืบหาสาเหตุให้พบ.

## ตอนที่ 10 มนต์รัก สลับผิวง

มินท์ มารู้อย่างหลังว่า ที่แท้ ณิชู เป็นหนุ่มเพลบอย ไม่ทำงาน ใช้ชีวิตไปวันๆ เพราะแนน แฟนของณิชู มาอาละวาด ถึงที่ทำงานของ มินท์. การกระทำของ แนน ครั้งนี้ ณิชู ไม่รู้เรื่องด้วย.

วันต่อมา ณิชู มาชวน มินท์ ไปชมบ้านใหม่ ที่พ่อกับแม่ซื้อไว้ให้เป็นเรือนหอ. แต่มินท์ปฏิเสธ เพราะรู้พฤติกรรมและธาตุแท้ของเขาแล้ว. ตอนเย็น ณิชูมาอ้อมรอบ คราวนี้พาเพื่อนมาด้วยสองคน มีอาการมึนเมาเล็กน้อย เขาขอร้องให้มินท์ออกมาคุยด้วย. แต่คุณเบญจาห้ามมินท์ไว้ ไม่ให้ออกไป. สมหมาย จึงขอร้องให้ ณิชู กลับบ้านไป. เกิดการชกต่อยกัน สมหมายเป็นฝ่ายถูกชกมากกว่า. แต่ณิชู เห็นว่าไม่ใช่บ้านของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป ด้วยความไม่พอใจ.

ระหว่างทางกลับบ้าน. คุณนักเลงที่เจ้าหนี้ใช้มา รุมทำร้ายและขู่ให้รีบหาเงินไปใช้หนี้โดยเร็ว มิฉะนั้น คนพวกนั้นจะไม่รีบผิดชอบชีวิตของเขา. ณิชู จึงปรึกษากับพวกว่าจะทำอย่างไรกันดี

ถึงเวลาที่แม่คแฉิวบินกลับเมืองไทย ส่วนพ่อมดอ๊อช ก็กลับประเทศอังกฤษ และทันทีที่กลับมาเมืองไทย เธอก็เริ่มสแกนดูความต้องการของ สมหมาย ทันที. และเรียกมนต์จากไฟยิปซีมาช่วยอีกแรง จึงรู้ความเป็นไปทั้งหมด. แม่คแฉิวจึงหาช่องทางช่วยสมหมาย ให้กลับมามีร่างเหมือนเดิม ด้วยมนต์สลับร่างที่เพิ่งเรียนมา. เธอจึงเริ่มประกอบพิธีตามวิธีที่เรียนมา.

ที่ห้างทอง. คุณเบญจา จะต้องเอาเงินไปฝากธนาคาร จึงปล่อยให้เป็นที่ของ มินท์ดูแลห้าง. พอออกไปได้ไม่นาน โจรสองคน ฉวยโอกาสปล้นเอาทองคำ ทั้งทองรูปพรรณและทองคำแท่งไปเป็นจำนวนมาก. มินท์ คิดต่อสู้อยู่. จึงถูกจับไปเป็นตัวประกัน. คุณเบญจาเห็นเหตุการณ์ จึงโทรศัพท์ให้ สมหมาย มาช่วยโดยเร็ว.



สมหมาย รีบออกจากโซว์รูม มาถึงห้าง ก็สายไปแล้ว. คนร้ายกวาดเอาทองใส่รถหนีไป และพามินท์ไปเป็นตัวประกันด้วย. สมหมาย กับ เบ็ญจา จึงขับรถตามคนร้ายไป. คนร้ายโชคไม่ดี รถมอเตอร์ไซด์เกิดอุบัติเหตุ ที่นอกเมือง. สมหมาย ตามไปทัน. เกิดการต่อสู้กัน. พวกมันได้ยื่นสัญญาอนุญาตตรวจ จึงพากันหนีไป พร้อมกับทองคำของกลาง. และทิ้งตัวประกันไว้. สมหมาย จึงตรงเข้าไปช่วยมินท์ ไว้ได้อย่างปลอดภัย. มินท์ มองเห็นความดีของ สมหมาย.

ระหว่างนั้น แม่มดแฉิวกำลังประกอบพิธี. แต่มนต์เกิดวิปลาศ ส่งผลให้รูปร่างของ มินท์ เปลี่ยนไป กลายเป็นสาวอ้วนตุ๋นๆ ส่วน สมหมาย กลับคืนร่างเดิม. มินท์รู้สึกประหลาดใจเป็นอันมาก และคุณเบ็ญจา ก็เช่นกัน ที่เห็นร่างกายของสมหมาย เปลี่ยนไปอย่างปัจจุบันทันด่วน. สมหมาย ดีใจมาก ที่ตนเองพ้นคำสาปจากแม่มดแฉิวแล้ว. แต่ก็เสียใจในเวลาถัดมา เพราะคำสาปนั้นตกไปอยู่ที่ มินท์. โชคยังดี ที่มินท์มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง.

พอกลับมาถึงบ้าน ความวุ่นวายก็เกิดขึ้น. ทุกคนในบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า คุณเบญจาไปพาหญิงสาวอ้วน มาอยู่บ้าน และคุณมินท์ กลับหายไป. เบญจา กับ สมหมาย จึงจำเป็นต้องโกหกไปว่า มินท์ ไปทำธุระที่ต่างจังหวัดหลายวัน. และที่สำคัญก็คือ หมิง คือตัวปัญหา ที่จะก่อความโวยวาย หลังรู้ความจริงว่า พี่สาวของตนเปลี่ยนไป.

แม่มดต้องตา หัวเราะชอบใจ ที่มนต์สลับร่างของแม่มดแฉิว ผิดพลาดอีกแล้ว. จึงโทรไปเยาะเย้ย. คราวนี้ แม่มดแฉิว เสียใจหนักขึ้น ในความผิดพลาดของตน. เรื่องราวรู้ถึงพ่อมดชื่อช เขาจึงโทรมาปลอบใจแม่มดคนรัก และสัญญาว่า ถ้าเขาเสร็จธุระที่อังกฤษเมื่อใด จะรีบกลับมาช่วยแก้ปัญหาให้ ไม่มีอะไรจะแก้ไขไม่ได้ ในโลกของแม่มดพ่อมด.

## ตอนที่ 11 ช่วยด้วย โลกสวยของฉันหายไป

ทุกวัน มินท์ จะเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังดูสวยเป็นปกติดี. ทั้งๆ ที่ร่างกายภายนอกที่แท้จริง เป็นสาวอ้วนตุ๋นๆ. มินท์ รู้สึกประหลาดใจ ที่ทุกคนในบ้าน มองดูเธอไม่เหมือนเมื่อก่อน เหมือนเห็นตัวเธอเป็นคนแปลกหน้า. โดยเฉพาะ หมิง น้องชาย ที่มักเห็นเธอเป็นตุ๊กต. สร้างความหงุดหงิดให้ มินท์ มากขึ้น. คุณเบญจา จึงต้องพยายามให้ มินท์ เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน. เรื่องราวทั้งหมด สร้างความหนักใจให้แก่ สมหมาย และ คุณเบ็ญจาเป็นอันมาก ว่าจะทำอย่างไร เมื่อนายห้างและภรรยา กลับมาจากเมืองจีน. ทุกอย่างบนโลกใบนี้คงต้องแตกสลายแน่นอน.

\*และวันโลกาวินาศก็มาถึง เมื่อนายห้างกลับมา. ทุกอย่างโกลาหลไปหมด นายห้างและ





ภรรยา เปิดประตู. มองเห็นลูกสาวเปลี่ยนไป จึงกล่าวโทษ คุณเบ็ญจา ที่ทำให้ลูกสาวอ้วนน่าเกลียดขนาดนี้ ... นั่นเป็นภาพที่คุณเบญจาวิตกกังวล มากที่สุด.

คุณคำเกิงชัย กับภรรยา ทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับลูกชาย จากเด็กสาวแนน. เธอแฉเรื่องราวทั้งหมด ให้คุณคำเกิงชัยและภรรยาฟังว่า ณิชู ลูกชาย นอกจากทำเธอท้องแล้ว ไม่ยอมรับ ยังเรียนไม่จบอีก. ต่อมา มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยมาทวง ทั้งค่าใช้จ่าย และงานที่ค้างส่ง คุณคำเกิงชัย จึงรู้ความจริงทั้งหมด รวมทั้งเรื่องเลวๆ ที่ลูกชายทำไว้เกือบทั้งหมด. ทุกอย่างจึงพังครืน และตอนนี้ ณิชู ได้หายออกไปจากบ้าน. สร้างความวิตกกังวลให้แก่ คุณ ณิชูจูนมากยิ่งขึ้น เพราะเธอรักลูกชายมาก.

ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ก่อนที่นายห้างจะกลับเมืองไทย. มินท์ กับ สมหมาย ปรับความเข้าใจกัน และปรับเปลี่ยนนิสัย วิถีชีวิตให้เข้ากันได้. ช่วงนี้ มินท์ มีความสุขที่สุด เพราะเธอกำลังตกหลุมรัก สมหมาย เข้าจริงๆ. แต่ สมหมาย กลับเป็นฝ่ายหนักใจแทนในหลายๆ เรื่อง หมิงเองก็รู้สึกพอใจ ที่พี่สาวมีนิสัยเปลี่ยนไป เพราะสมหมายมีส่วนช่วย.

เมื่อเสร็จธุระที่อังกฤษ พ่อมดฮือฮที่รีบบินจากอังกฤษ มาประเทศไทยทันที. และรู้ว่ามันดีของแม่มดแฉ้ว ไม่ได้เลื่อม แต่เป็นเพราะมีแม่มดร้ายตนหนึ่งที่ริษยา คอยก่ด้นแกล้งอยู่ตลอดเวลา. คนดี ความดี ถ้าไม่มีใครปกป้อง คนดี ความดี ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ คู่ๆเดียวกับแก่นของต้นไม้ ถ้าไม่มีเนื้อไม้ กะพี้ แก่นไม้ ก็ไม่อาจดำรงสภาพอยู่ได้ ด้วยคำพูดที่ให้แง่คิด ทำให้แม่มดแฉ้ว มีกำลังใจขึ้นมาก. พ่อมดฮือฮ จึงหาวิธีจัดการแม่มดต้องตา ด้วยวิธีเด็ดขาด. โดยทั้งแม่มดแฉ้วกับพ่อมดฮือฮ ต้องวางแผนนี้กันกำลังกัน ส่งพลังแห่งความรักไปยัง แม่มดต้องตา และต้องทำในเวลาที่เขาโกรธจัด หรือมีอาการคุ้มคลั่งขนาดหนัก ก็ยิ่งจะได้ผลมากขึ้น.

พ่อมดและแม่มดทั้งสอง ฉวยโอกาส ตอนที่แม่มดต้องตาเผลอ โดยใช้นุ้คคดที่สามเป็นเครื่องมือ หรือเป็นเหยื่อล่อ. แม่มดต้องตา โดนมนต์เสน่ห์ของแม่มดอีกตนหนึ่ง ที่พ่อมดฮือฮพา มาด้วยจากอังกฤษ เธอเป็นแม่มดสาวเจ้าเสน่ห์ เชื้อชี่ ดึงดูดความสนใจ ของแม่มดทอม อย่างลึ้มหูลึ้มตาไม่ขึ้น. แม่มดต้องตา ถึงกับละเมอเพ้อหา นั่นแหละคือจุดจบของ แม่มดต้องตา.

วันต่อมา สมหมาย ได้รับข่าวแจ้งว่า ตำรวจจับผู้ร้ายได้แล้ว เป็นณิชู กับพวกนั่นเอง. ณิชู ถูกจับเข้าคุก ส่วนทองของกลาง ได้ถูกใช้จ่ายไปจนหมดแล้ว. แต่อย่างไรก็ตาม สมหมายก็ยังมี ความวิตกกังวลอยู่ดี เพราะอีกเพียงวันเดียว นายห้างก็จะมาถึงเมืองไทยแล้ว. สมหมายกลัวใจหนักขึ้น จึงชวน หมิง ไปที่ตึกเดิมที่เคยไป เป็นสถานที่แม่มดเคยทำพิธี. และที่นั่นเขาก็พบคำตอบ จากข้อความลับที่แม่มดแฉ้วส่งให้. ทำให้หมิงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด เกี่ยวกับที่มา



ของสมหมาย ก็ยิ่งเพิ่มความประทับใจ ความรักและศรัทธา ให้แก่หมิงเพิ่มขึ้น. ข้อความนั้นระบุว่า มนต์สาปนั้นแก้ไขได้ แต่จะต้องโอนคำสาปจาก มินท์ ไปที่อีกคนหนึ่ง.

## ตอนที่ 12 มนต์สาป สลับร่าง

หลังจาก สมหมาย กับ หมิง กลับไปถึงบ้าน. พวกเขา และคุณเบญจา จึงวางแผนกัน แก้ปัญหา. และแผนนี้ แม่มดแฉัวกับพ่อมดอ้อซ ก็รู้เห็นมาตลอด จากการสแกนด้วยกระจกวิเศษ.

สมหมาย ขอความช่วยเหลือจาก นกชัย และเพื่อนคนอื่นๆ อีกสองสามคน. นกชัยมีพ่อเป็นตำรวจ เขาสองคน จึงฉวยโอกาส ปลอมเป็นตำรวจ แอบเข้าไปชิงตัว ฌินู ออกมาได้สำเร็จ. โดยที่ฌินูเอง ก็ไม่รู้ว่าชายนิรนามที่ชิงตัวช่วยเขานั้น คือ สมหมาย เพราะตอนนี้ สมหมาย เปลี่ยนรูปร่างไปแล้ว.

สมหมาย พาฌินูไปที่ตึกร้าง สถานที่ทำพิธีเหมือนครั้งก่อน. ขณะที่ คุณเบญจาก็พา มินท์ ไปที่นั่นเช่นกัน. ฌินู กับ มินท์ ไม่รู้ว่า พวกเขากำลังจะเข้าพิธีแลกเปลี่ยนคำสาปกัน. คุณเบญจา อ่างเหตุผลต่างๆ นานา ในการพา มินท์ มาที่นี่. เพราะสถานที่ลึกลับน่ากลัวเช่นนี้ มินท์ไม่ชอบ. ส่วน ฌินู ก็ไม่อยากมาที่นี่เช่นกัน แต่สมหมายอ้างเอาบุญคุณ ที่ช่วยเขาออกมา เป็นเหตุผลที่เขาจะต้องตามไปเข้าพิธี.

เสียงโทรศัพท์เข้ามาที่คุณเบญจา. สร้างความวิตกกังวลให้แก่คุณเบญจาเป็นอันมาก เพราะนายห้างหัวกับคุณมนตรี กลับมาถึงสนามบินแล้ว ขณะนี้คุณจรรย์กำลังออกไปรับ. และที่บ้านก็ไม่มีคนอยู่เลย ดังนั้น ทุกอย่างต้องจบให้ได้ในไม่กี่นาทีนี้.

ในที่สุดโชคก็เข้าข้างพวกเขา. มินท์ กลับมามีรูปร่างผอมบาง และสวยเหมือนเดิม. ส่วน ฌินู ก็กลายเป็น คนร่างอ้วนอับลึกลับไป. โดยที่ทั้งสองก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หลังสิ้นสุดพิธี. ก่อนปล่อยตัวฌินูกลับไป เขากล่าวขอบคุณตำรวจปลอม และจากไปอย่างงงๆ.

สมหมาย หมิง และ คุณเบญจา รีบพา มินท์ กลับบ้านโดยเร็ว. ก่อนที่นายห้างจะถึงบ้าน. สร้างความยินดี ให้กับแม่มดแฉัวกับพ่อมดอ้อซ เป็นอันมาก. ความรักทำให้ความยุ่งยากผ่านไป ด้วยดี พ่อมดแม่มดทั้งสอง ตกกลงแต่งงานกัน และกำหนดไปทำพิธีเข้าโบสถ์กัน ที่ประเทศอังกฤษ ในเร็วๆ นี้. ส่วนแม่มดต้องตา มนต์ของตนเสื่อมลง และถูกแม่มดสาวแสดงความเป็นเจ้าของตลอดเวลา จนกระดิกตัวไปไหนไม่ได้.

### (องค์ 3)

#### ตอนที่ 13 อวสาน หารรักลงตัว พอดีพอดี แต่เฮ้! คุณยังมีปัญหาอยู่นะ

ที่บ้าน. นายห้างกับภรรยา กลับมาถึงพอดี และเมื่อประตูเปิดออก โลกแห่งความสวยงามก็กลับคืนมา. นายห้างและภรรยา เข้าสวมกอด มินท์ ลูกสาว หมิง ลูกชาย ด้วยความรักและคิดถึง. และไม่ลืมที่จะถามถึง สมหมาย ว่าหายหน้าไปไหน. ยังไม่ทันที่จะมีใครให้คำอธิบายที่ตึกว่านี้ได้ นายห้าง เห็นมีผู้ชายหนุ่มแอบหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในบ้าน คิดว่าคนร้ายเข้าบ้าน จึงเอะอะโวยวาย มินท์และคุณเบญจมา จึงเข้าไปห้ามไว้ และพยายามอธิบายให้เหตุผล.

เพื่อปกปิดเรื่องราว อันน่าอัศจรรย์นี้. มินท์ กับ คุณเบญจมา จึงตกลงกัน โทก นายห้าง และ ภรรยา ว่า สมหมาย เขามีธุระต้องรีบกลับไปดูแลพ่อแม่ จึงส่งน้องชายมาแทน เขาชื่อ สมมั่ง นิสัยดี นายห้าง ก็หมดข้อสงสัย.

อาหารค่ำวันนั้น. นายห้างรู้สึกพอใจมาก ที่ลูกสาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก. ทำให้เขานึกถึง สมหมาย หนุ่มอ้วนอัปลักษณ์ ที่แสนดี และว่าจะตอบแทนให้รางวัลเขาอย่างไรดี คุณเบญจมา ก็ให้ทางออกว่า ให้รับน้องชายของสมหมาย เข้าทำงานในบริษัท.

สมหมาย ในชื่อ สมมั่ง จึงถือโอกาสต่อยอดความดีของตน จนไปนั่งอยู่ในหัวใจของสาวมินท์ ได้สำเร็จ. ท่ามกลางความยินดีของนายห้างและคุณมนตรา. แต่สมหมาย ก็ยังเป็นกังวลอยู่ดี ถ้าหากนายห้างพบครอบครัวของเขา จะให้สมมั่งน้องชายวางตัวอย่างไร และเรื่องราวคงจะวุ่นวายอีกต่อไป.

ครอบครัวของนายห้าง มีความสุขเพิ่มขึ้น. แต่เรื่องราววุ่นวาย กลับตกอยู่ที่ ครอบครัวของ ณัฐ. เมื่อเขากลับไปบ้าน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที. ณัฐ รู้สึกสบายใจและลำพองใจ ที่มีนายตำรวจมาช่วยเขาให้ออกจากคุก และทำให้ตำรวจเลวๆ พวกนั้นทำอะไรเขาไม่ได้. แต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่า ทำไมตำรวจพวกนั้น จึงจำเขาไม่ได้. และรู้สึกแปลกใจว่า ทำไม เวลาเดินไปไหน มีแต่คนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ แต่ที่ตกลงไม่ออก ก็คือ พ่อกับแม่จำเขาไม่ได้. กว่าจะลือสารกันรู้เรื่อง ต้องใช้เวลาอยู่หลายวัน นั่นล่ะ นรกเห็นๆ.

จบบริบูรณ์.



## คำอธิบาย:

### ตัวละครหลัก

- (1) **มินท์** หรือ นางสาวมีนา ภูเจริญชัย ลูกสาวคนโต ของนายห้างหัว เรียนคณะบริหารธุรกิจ ปี 3 มีนิสัยค่อนข้างเจ้าอารมณ์ เพราะถูกแม่ตามใจตั้งแต่เด็ก แต่รักนวลสงวนตัว และเป็นเด็กรักเรียน กลายเป็นเด็กไฮโซเพราะตามเพื่อนฯ
- (2) **สมหมาย** หรือ นายสมหมาย ศรีภูมิโนวัฐ เรียนคณะนิติศาสตร์ ปี 4 เป็นชาวชนบท มีวิถีชีวิตอยู่กับไร่สวนเกษตร และการกสิกรรม ตามอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่ เป็นหนุ่มนิสัยดี รักความยุติธรรม สุขุม มีน้องชาย ชื่อ สมมุง หน้าตาดีทั้งคู่เหมือนฝาแฝด ซึ่งถ้าไม่ใช่คนคุ้นเคย จะแยกไม่ออกว่าใครเป็นพี่ชาย ใครเป็นน้องชาย
- (3) **แม่มดแก้ว** เป็นแม่มดฝ่ายดี ใจดี มองโลกสวย แสบนิดๆ บ๊องส์หน่อยๆ ชอบช่วยคน แต่ก็มักทำอะไรผิดๆ พลาดๆ อยู่เรื่อย จนเกิดเรื่อง หลงรัก ลอร์ดแคร์ริค แต่พบรักแท้กับ พ่อมดอ๊อซ (Oz wizard) มีคู่อริชื่อ แม่มดต้องตา
- (4) **แม่มดต้องตา** เป็นแม่มดทอม เป็นแม่มดฝ่ายชั่ว จิตริษยา ไม่อยากให้ใครได้ดี เห็นคนรักกันแล้ว ไม่สบายใจ เป็นศัตรูกับ แม่มดแก้ว และต้องพ่ายแพ้ มนต์เสื่อม เพราะตกหลุมรักแม่มดสาวเจ้าเสน่ห์จากอังกฤษ
- (5) **ณัฐ** หรือ นายณัฐพงษ์ คงเจริญไพศาล เป็นลูกชายคนเดียวของ ส.ส.คำกิ่งชัย และคุณณัฐสุภา ถูกเลี้ยงดูมาอย่างผิดๆ ชอบใช้อำนาจ อิทธิพลแบบเถื่อนๆ เคยถูกหมายมั่น ให้เป็นคู่หมั้นกับ มินท์ พ่อส่งไปเรียนที่อเมริกา แต่เรียนไม่จบ กลับมามีผู้หญิงชื่อแนน เป็นขาประจำ จนทำเธอท้อง และกลายเป็นคนแฉเรื่องเลวร้ายทั้งหมดของเขา
- (6) **คุณเบญจา** หญิงม่ายผู้ซื่อสัตย์ อยู่กับครอบครัวของนายห้างหัว มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จัดการเกือบทุกอย่าง เป็นที่รักและที่เกรงใจของคนในบ้าน

### ตัวละครรอง

- (7) **นายห้างหัว** ภูเจริญชัย ใจกว้าง จริงใจ รักความยุติธรรม ชยัน เป็นเตี้ยของ มินท์ และ เด็กชาย หมิง ประกอบธุรกิจ อัญมณี เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ ที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
- (8) **คุณมนตรี** ภรรยา ของนายห้างหัว ใจเย็นใจดี ตามใจลูก



- (9) **ส.ส.คำแก๊งชัย** คงเจริญไพศาล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ติดต่อกันหลายสมัย จึงเป็นผู้มีอิทธิพล ส่งเสริมลูกในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปนิสัยของลูกชายด้วย เขาเป็นเพื่อนสนิทกับ นายห้างหัว มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จึงคิดจะเป็นเครือญาติเดียวกัน ผ่านการหมยหมั้นของ ณิชู ลูกชาย กับ มินท์ ลูกสาวของนายห้างหัว
- (10) **คุณณิชูสุธา** เป็นภรรยาของ ส.ส.คำแก๊งชัย
- (11) เด็กชาย **หมิง** เป็นลูกชายคนเล็ก ของนายห้างหัว นิสัยชอบสอดครุ้สอดเห็น แต่รักดี
- (12) **สมมุ้ง** เป็นน้องชายที่มีรูปร่างหน้าตา และนิสัย เหมือน สมหมาย พี่ชาย
- (13) **พ่อมดอ้อซ** เป็นพ่อมดชาวอังกฤษ จิตใจดี เป็นคนรักของ แม่มดแก้ว

#### ตัวละครประกอบหลัก (มีบทบาท)

- (14) **ลอร์ดแดร์ริก** เป็นอาจารย์ผู้สอนมนต์อมตะ ให้แก่เหล่าแม่มด ถูกเชื้อเชิญมาจากดินแดนภาคเหนือของเกาะอังกฤษ เป็นคนร่าเริง มีเสน่ห์ วาจาสุภาพ จึงเป็นที่สนใจของเหล่าแม่มดสาว
- (15) **นกชัย** เป็นเพื่อนสนิทของ สมหมาย คอยช่วยส่งข่าวสาร และช่วยเหลือทุกเรื่อง
- (16) **ยาย่า** (17) **หญิง** (18) **โธ** เพื่อนสาวไฮโซของ มินท์
- (19) **นนท์** กับ (20) **กาย** เป็นเพื่อนของ ณิชู (21) **แนน** เป็นสาวคู่ขาของ ณิชู
- (22) **นายจรรย์** (23) **นางประไพ** สองผัวเมีย (24) **น.ส.จ๊ะจ๋า** ลูกสาว และ (25) **นายบุญหลง** ทั้งหมด เป็นคนรับใช้ในบ้านของนายห้างหัว
- (26) แม่มดเมา **ซิลลี่** แห่งยิปซีเคอร์

#### ตัวละครประกอบฉาก (atmosphere character)

ตำรวจ, เพื่อนๆ นักศึกษา ชาย หญิง, เจ้าของหอพัก, เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน, อาจารย์มหาวิทยาลัย, คนงาน ในโซว์รูม, ฯลฯ

#### ฉาก

- (1) มิติของแม่มด พ่อมด เป็นคนละส่วนกับ มิติโลกมนุษย์ ไม่อาจสื่อสารสัมผัสกันได้โดยตรง ผ่านการสัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้งห้า (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) แต่จะสื่อสารกัน โดยผ่าน สื่อพลังจิต และจินตภาพ ดังนั้น เหตุการณ์ในโลกของแม่มด จึงเป็นเสมือนเบื้องหลังของเหตุการณ์ในเรื่องราวทั้งหมด



(2) หลักสูตรของแม่มด พ่อมด แบ่งออกเป็นระดับ ดังนี้

แม่มดมือสมัครเล่น จะเรียนรู้เองด้านมนต์ดำ ไสยศาสตร์ จึงมีความไม่แน่นอน และมนต์ที่ใช้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ แม่มดพื้นฐาน มักเริ่มที่จุดนี้ทุกคน ถ้าไม่พ้นจากหลักสูตรนี้ และหมกมุ่นมากเกินไป จะกลายเป็นแม่มดฝ่ายเลว เพราะถูกชักจูงได้ง่าย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฝ่ายดี จะเรียนสาขาปรัชญาแม่มด และมนต์เสน่ห์ ฝ่ายเลว จะเรียนสาขา มนต์ดำ อันเป็นมนต์พื้นฐานในการทำสิ่งชั่วร้าย การศึกษาระดับนี้ จะมีมนต์บังคับพื้นฐาน ที่แม่มดพ่อมดทุกคนทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเลว จะต้องเรียน คือ มนต์ที่ไม่ก้าวค

หลักสูตรระดับปริญญาโท ฝ่ายดี จะเรียนสาขา มนต์กระจกวิเศษ หรือลูกแก้ววิเศษ อันเป็นสาขาที่แม่มดทุกคน ใฝ่ฝันอยากได้มนต์นี้มาก เพราะสามารถท่องโลกไปในที่ใดๆ และติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ และถ้ามีพลังมากพอ ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เล่นไลน์กับมนุษย์ได้ เป็นการส่วนตัว แต่ถ้าฝ่ายเลว จะเรียนสาขา แผลงร่างและสะกดวิญญาณ นอกจากนี้ ระดับปริญญาโท ยังมีสาขาอิสระ ที่สามารถเรียนได้ทั้งแม่มดฝ่ายดีและฝ่ายเลว คือ มนต์ไม่ทำกายสิทธิ์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเฉพาะแม่มดฝ่ายดีเท่านั้น คือ สาขามนต์สลับร่าง ซึ่งสามารถกระทำได้ทั้งตัวแม่มดพ่อมดเอง และผ่านผู้อื่นด้วยก็ได้ เป็นการอ่านใจ ของบุคคลอื่น ดังนั้นหลักสูตรนี้ นักศึกษาแม่มดพ่อมด จะต้องเรียนรู้ศาสตร์ด้านมืดของบุคคลอื่นให้มากเข้าไว้ ทั้งผีดิบ ซอมบี้ แวมไพร์ หมาป่า ผีไทย ผีจีน ผีเขมร

สถาบันที่เหล่าแม่มดพ่อมดทั้งหลาย ใฝ่ฝันจะไปศึกษาต่อคือ ประเทศในเกาะอังกฤษ และนิวซีแลนด์

### หมายเหตุ

(1) โครงสร้างเรื่องทั้งหมด สามารถตัดทอน หรือขยายออกได้ตามความเหมาะสม กับเวลาที่ออกอากาศ ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของบท ร่างนี้ แบ่งออกเป็น 13 ตอน สามารถขยายเวลาแสดงได้ 45 นาที หรือ 90 นาที (กรณีขยายเป็น 90 นาที อาจมีการเพิ่มเหตุการณ์ลงไปในเรื่อง)

(2) Screenplay แต่ละตอน จะยึดตาม โครงสร้างเรื่อง ที่ปรับปรุงแล้ว และจะเขียนภายหลัง เมื่อโครงสร้างเรื่อง เป็นที่ยุติแล้ว

